



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวนา

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14213

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 24.97 Ad Value: 22,473

PRValue (x3): 67,419

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ(BU)

กยท.เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ(BU)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร การค้า ตลาด อุตสาหกรรมและการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ – 30 มีนาคม 2563

นายจรรักษ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) เข้ามาบริหารงานในหน่วยธุรกิจของ กยท. ให้ก้าวหน้าตามภารกิจคือ ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองขององค์กร และเพื่อขับเคลื่อนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมเกษตร

และการตลาดมีศักยภาพในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่ภาคปฏิบัติได้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ที่สำคัญ หากผู้สมัครมีความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ด้านบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร และทำงานให้กยท. ได้เต็มเวลา ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th หรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ – 30 มีนาคม 2563



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14213

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 21.02 Ad Value: 18,918

PRValue (x3): 56,754

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์'จีเอกชนรับพลิกฟื้นวิกฤติเป็นโอกาสส่งออก

‘พาณิชย์’จีเอกชน รับพลิกฟื้นวิกฤติ เป็นโอกาสส่งออก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ไทยทำได้ดีกว่าหลายประเทศและมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในหลายตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เชื่อว่าการส่งออกไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ในตลาดโลกที่ยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ไทยสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ซึ่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

สนค. ได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกสินค้าที่มีการเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจะมีความต้องการสูงขึ้นในช่วงถัดไป อาทิ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และ 6 ตามลำดับ โดยเฉพาะในตลาดจีน สหรัฐฯ ตุรกี และเกาหลีใต้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งรัดติดตามการส่งออกสินค้าจากการลงนาม MOU โดยตรง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

นอกจากนี้ สินค้าที่คาดว่าจะมีความต้องการสูงขึ้นในช่วงที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้าน ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ตลาดสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ตลาดสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และจีน และสินค้าอื่นๆ

ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) ชี้ว่าการปิดเมืองของประเทศต่างๆ ทำให้เกิดการกักตุนอาหาร คาดว่าจะทำให้ความต้องการสินค้าอาหารจากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคในหลายตลาด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8537

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 9.20 Ad Value: 6,900

PRValue (x3): 20,700

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับประเด็น: สินค้าเกษตรและอาหารดาวรุ่งส่งออก



สินค้าเกษตรและอาหารดาวรุ่งส่งออก

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า สินค้าที่มีโอกาสขยายตัวได้ดี คือ สินค้าเกษตรและอาหาร โดยสินค้าที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น อาหารปรุงสำเร็จ สิ่งปรุงรสอาหาร ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะในตลาดจีนที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและผู้บริโภคจีนยังมีกำลังซื้อเหลืออยู่มาก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

ปีที่: 29 ฉบับที่: 10712

หน้า: 4 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 29.96 Ad Value: 32,956

PRValue (x3): 98,868

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภัยแล้ง - โควิด จุดจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8% สศก. เชื่อหลังสถานการณ์คลี่คลาย

ภัยแล้ง - โควิด จุดจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8% สศก. เชื่อหลังสถานการณ์คลี่คลาย ความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มแน่ ดันส่งออกสินค้าเกษตรสดใสต่อเนื่อง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (ม.ค. - มี.ค. 63) หดตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช หดตัว 7.3% เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหาย และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ สำหรับการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยผลผลิตพืช ที่สำคัญคือข้าวนาปรัง 1 ได้แก่ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.2% ผลผลิตลดลง 41.6% อ้อยโรงงาน ผลผลิตลดลง 12.7% และมันสำปะหลัง มีผลผลิตลดลง 5.4%

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 3.8% เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับประเทศไทย มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น สาขาประมง หดตัว 2.2% ประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือในภาคใต้ ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนประมงน้ำจืดมีผลผลิตลดลง โดยเฉพาะ ปลาไนและปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ ประกอบกับ ปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ทำให้ผู้เลี้ยงปลา น้ำจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 1.3% เนื่องจากไตรมาส 1 เป็นช่วงการจ้างบริการเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.0% ไม้ยูคาลิปตัส เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ประเทศจีน ในการนำไปใช้เป็นตัวดูดซับในการผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ไม้ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพาราเพื่อ

นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และ Wood Pellet ถ่านไม้ มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.3% โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปศุสัตว์ ยังขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดี สำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าจะสามารถทำการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัว คือหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวไทยและสินค้าที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของมันสำปะหลังก็มีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75% และใช้ผสมทำเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงดูมืองทางการแพทย์ ดูงมืองอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน โดยอาจทำให้ภาวะการค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้า ได้รับผลกระทบในช่วงแรก และการที่ราคาน้ำมันลดลง จะส่งผลให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทนไม่สามารถปรับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ผันผวน อาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าลดลง และส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 เช่น การส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ ให้เพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด Eat Thai First การหาตลาดใหม่เพิ่มเติมจากเดิม และส่งเสริมการแปรรูปและการกระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ได้เตรียมการรองรับแรงงานที่จะไหลกลับไปสู่ภาคเกษตร (Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: -

Col.Inch: 61.40 Ad Value: 21,490

หัวข้อข่าว: STA โกยออเดอร์ถุงมือทั่วโลก ผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์

หน้า: 1(กลาง), 2

PRValue (x3): 64,470

ศิลปิน: สีสี่



ต่อจากหน้า 1 **STA**

STA รับทรัพย์เต็มๆ ธุรกิจถุงมือยางสดใส จากผลพวงไวรัสโควิด-19 หมุนคำสั่งซื้อพุ่งพรวดทั้ง ไทย-ต่างประเทศ ลุยอัปเดตกำลังผลิตเพิ่ม ฟากโบรกฯ ตัดลูกคิดผลงานเป็นพลิกมีกำไร หลังต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงมได้โอนิสงส์บาทอ่อน ให้เป้า "ซื้อ" 14.40 บาท

ผู้สื่อข่าว **มติหุ่น** รายงานว่าบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) STA ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) โดยแหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า แนวโน้มยอดขายในช่วงไตรมาส 1/63 คาดเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีความต้องการและคำสั่งซื้อหนาแน่นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่อยู่รับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นแล้ว

พันธงในปี 63 พลิกกำไร
ด้านนักวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป ประเมินผลการ

ดำเนินงานในปี 63 คาดจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจากปีก่อนขาดทุน 148.54 ล้านบาท จากปัจจัยบวกจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ธุรกิจถุงมือยางมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยผู้บริหารแจ้งว่าในปี 63 นี้ จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 22% จากเดิมในปีที่ผ่านมา มีกำลังการผลิต 2.7 หมื่นล้านชิ้นต่อปี เพื่อรองรับคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มได้ในเดือน เม.ย. เป็นต้นไป

อัปเดตกำลังผลิต - เป้า 14.10 บ.
ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าปริมาณการขายปีนี้เพิ่มขึ้น 36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่แนวโน้มราคาวัตถุดิบคาดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อีกทั้งยังได้ผลบวกจากเงินบาทที่ค่าอ่อนค่าทำให้คาดว่า การดำเนินงานปี 63 จะเป็นปีที่การดำเนินงานในกลุ่มถุงมือยางจะฟื้นตัว

ขณะเดียวกัน ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" หุ้น STA ราคาพื้นฐาน 14.10 บาท โดยมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นการดำเนินงานที่จะพลิกกลับมามีกำไรอีกครั้ง ทั้งจากธุรกิจกลุ่มยางธรรมชาติที่ปัญหาการแย่งซื้อเบาบางลง ขณะที่กลุ่มถุงมือยางได้ผลบวกจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16:04

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง...



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว - วัสดุย้อนหลัง - ถ่ายทอดสด PRD sharing

การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การยางแห่งประเทศไทยสาขาห้วยยอด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การยางแห่ง

ประเทศไทยสาขาห้วยยอด ขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่ประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางกรยางแห่งประเทศไทยสาขาห้วยยอด ให้ติดต่อพนักงานที่รับผิดชอบประจำตำบลตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้

ชื่อ-สกุล	พื้นที่รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
1. นายชัยวัฒน์ ชิตพงษ์	ต.หนองบัว ต.เขาไพร	085-709-3594
2. นางสาวมะลิวัลย์ นพภาแก้ว	ต.ควนเมา ต.คลองปาง ต.หนองปรือ	092-967-6889
3. นายบุญญฤทธิ์ ใจแพบ	ต.เขากอบ ต.บางดี ต.ท่าจิว ต.โนเตา	092-802-7815
4. นายวศิน วีระเสถียร	ต.หนองช้างแล่น ต.ห้วยนาง ต.นาง	080-527-8441
5. นายเอกพงศ์ เพชรอาวุธ	ต.บางกุ่ม ต.วังคีรี ต.ทุ่งต่อ	083-608-8942
6. นายกิติพร เต่นประเสริฐ	ต.ปากคม ต.ลำภูรา ต.ปากแจ่ม ต.ห้วยยอด ต.เขาปูน ต.เขาขาว	095-421-2974

การยางแห่งประเทศไทยสาขาห้วยยอด โทร 075-270-393

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 19



การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16:04

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หลัก...

วันนี้ (26 มีนาคม 2563) นายวีระพงษ์ หมื่นรักษ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขา
ห้วยยอด จังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้ม
จะรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรง แต่เปลี่ยนช่องทางการ
ติดต่ออื่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน โทร.0-7527-
0393 หรือติดต่อพนักงานที่รับผิดชอบประจำตำบล และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมาขอรับบริการที่
สำนักงาน ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง ทางสำนักงานมีเจล
แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้บริการเกษตรกรด้วย

#การยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง #ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#หลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย #การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถโกโรสีย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรข จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท

bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก | การเมือง | ธุรกิจ | เศรษฐกิจ | การเงิน | ต่างประเทศ

หน้าแรก / เศรษฐกิจ

กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท



26 มีนาคม 2563

2364

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อนุมัติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารา 7 เดือน กว่า 700 ล้านบาท จากผลกระทบโควิด-19และราคาตกต่ำ



นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่าที่ประชุมวอร์รูมเพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับเกษตรกรชาวสวนยาง

“วอร์รูมประกอบด้วยผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานฯในฐานะผู้อำนวย ก็มีรองผู้ว่าฯและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2-3ฝ่ายโดยมีประธานบอร์ดเป็นที่ปรึกษา”

ซึ่งที่ประชุมมีมติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) รอบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.63

เพราะรอบที่เกษตรกรจะต้องชำระหนี้คือเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ ก็จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีก จากราคายางที่ตกต่ำและโรคระบาดที่เกิดขึ้น

“ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเป็นจริงว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดเบื้องต้น”

นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าว ว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ประกอบด้วย

ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือเน้นในเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ทั้งหมด 620 ราย จำนวนเงิน 62,361,894 บาท

และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆจำนวน 822 สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,358,500 บาท

ตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางมีทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย เป็นเงินจำนวน 211,024,853 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท

LINE TODAY

Top

โควิด 19

ดวง

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More >

กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท

กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.24 น.

♥ 1

💬 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่าที่ประชุมวอร์รูมเพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับเกษตรกรชาวสวนยาง

“วอร์รูมประกอบด้วยผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานฯในฐานะผู้อำนวย ก็มีรองผู้ว่าฯและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2-3ฝ่ายโดยมีประธานบอร์ดเป็นที่ปรึกษา”

ซึ่งที่ประชุมมีมติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย” รอบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.63

เพราะรอบที่เกษตรกรจะต้องชำระหนี้คือเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ ก็จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีก จากราคายางที่ตกต่ำและโรคระบาดที่เกิดขึ้น

“ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเป็นจริงว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณากันอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดเบื้องต้น”

นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยประกอบด้วย

ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือเน้นในเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ทั้งหมด 620 ราย จำนวนเงิน 62,361,894 บาท

และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆจำนวน 822 สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,358,500 บาท

ตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางมีทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย เป็นเงินจำนวน 211,024,853 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:11

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: 'โควิด-วิกฤติราคายาง' กยท.พักชำระหนี้ชาวสวน700ล้าน

ทุกเรื่อง ทุกเวลา @ทุกคน

หน้าแรก

ข่าววันนี้ ▾

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ/SMES

สังคม-การเมือง ▾

บล็อกนักเขียน ▾

งาน ▾

'โควิด-วิกฤติราคายาง' กยท.พักชำระหนี้ชาวสวน700ล้าน



© มีนาคม 26, 2020 Admin ทั่วได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathatoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:11

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: 'โควิด-วิกฤติราคายาง' กยท.พักชำระหนี้ชาวสวน700ล้าน

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อนุมัติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวนยาง 7 เดือน (1 มี.ค. - 30 ก.ย. 63) กว่า 700 ล้านบาท จากผลกระทบโควิด-19 และวิกฤติราคาตกต่ำ

วันนี้ (26 มี.ค.63) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดให้มีการประชุม "วอร์รูม" เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งวอร์รูม ประกอบด้วย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ ในฐานะผู้อำนวยการ ก็มีรองผู้ว่าฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2-3 ฝ่ายโดยมีประธานบอร์ดเป็นที่ปรึกษา





ที่ประชุมมีมติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย" รอบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.63

เพราะรอบที่เกษตรกรจะต้องชำระหนี้คือ เดือนมี.ค.นี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ ก็จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีก จากราคายางที่ตกต่ำ และโรคระบาดที่เกิดขึ้น "ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเป็นจริงว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะพิจารณากันอีกครั้ง หลังจากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดเบื้องต้น" นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าว และว่า

เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ประกอบด้วย ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือ เน้นในเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ทั้งหมด 620 ราย จำนวนเงิน 62,361,894 บาท และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆจำนวน 822 สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,358,500 บาท

ตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้กู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางมีทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย เป็นเงินจำนวน 211,024,853 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

77kaoded.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'โควิด-วิกฤติราคายาง' กยท.พักชำระหนี้ชาวสวน 700 ล้าน



77 ข่าวเด็ด

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

สงขลา

'โควิด-วิกฤติราคายาง' กยท.พักชำระหนี้ชาวสวน 700 ล้าน

🕒 26 มี.ค. 2020

👤 สุวิมล พสกมสุวรรณ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อนุมัติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวนยาง 7 เดือน (1 มี.ค. - 30 ก.ย. 63) กว่า 700 ล้านบาท จากผลกระทบโควิด-19 และวิกฤติราคาคาดกต่ำ



วันนี้ (26 มี.ค.63) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดให้มีการประชุม "วอร์รูม" เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งวอร์รูม ประกอบด้วย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ ในฐานะผู้อำนวยการ ก็มีรองผู้ว่าฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2-3 ฝ่าย โดยมีประธานบอร์ดเป็นที่ปรึกษา

ที่ประชุมมีมติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย" รอบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.63

เพราะรอบที่เกษตรกรจะต้องชำระหนี้คือ เดือนมี.ค.นี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ ก็จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีก จากราคายางที่ตกต่ำ และโรคระบาดที่เกิดขึ้น

"ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเป็นจริงว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะพิจารณากันอีกครั้ง หลังจากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดเบื้องต้น" นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าว และว่า

เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ประกอบด้วย ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือ เน้นในเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ทั้งหมด 620 ราย จำนวนเงิน 62,361,894 บาท และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆจำนวน 822 สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,358,500 บาท ตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้กู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางมีทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย เป็นเงินจำนวน 211,024,853 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท



กยท.อนุมัติพักชำระหนี้ชาวสวนยางกว่า 700 ล้านบาท

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา เปิดอ่าน 4,242
โดย: bangkokbiznews.com



51

ถูกแชร์ทั้งหมด

แชร์เรื่องนี้ด้วย

ทวีตเรื่องนี้ด้วย

G+





ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อนุมัติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวน ยางพารา 7 เดือน กว่า 700 ล้านบาท จาก ผลกระทบโควิด-19และราคาคาดต่ำ

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" ว่าที่ประชุมวอร์รูม เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับเกษตรกรชาวสวนยาง

"วอร์รูมประกอบด้วยผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานฯในฐานะผู้อ่านจ ก็มีรองผู้ว่าฯและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2-3ฝ่ายโดยมีประธานบอร์ดเป็นที่ปรึกษา"

ซึ่งที่ประชุมมีมติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) รอบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.63

เพราะรอบที่เกษตรกรจะต้องชำระหนี้คือเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ ก็จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีก จากราคายางที่ตกต่ำและโรคระบาดที่เกิดขึ้น

"ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความเป็นจริงว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณากันอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดเบื้องต้น"

นายสุทัศน์ ดำงวียกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ประกอบด้วย

ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือเน้นในเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ทั้งหมด 620 ราย จำนวนเงิน 62,361,894 บาท

และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆจำนวน 822 สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,358,500 บาท

ตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้กู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางมีทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย เป็นเงินจำนวน 211,024,853 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางเส “กยท.” พักชำระหนี้กว่า 700 ล้าน ช่วยบรรเทาผลกระทบ “โควิด-ราคายางดิ่ง”

MATICHON ONLINE

บทสนทนาออนไลน์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

M ข่าวในพระราชสำนัก **เกาะติด COVID-19** > การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค > ต่างประเทศ >

ชาวสวนยางเส “กยท.” พักชำระหนี้กว่า 700 ล้าน ช่วย บรรเทาผลกระทบ “โควิด-ราคายางดิ่ง”

วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 17:42 น.

f Facebook

Twitter

G+ Google+

LINE



รหัสข่าว: I-I200327001400

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 07:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางเฮ “กยท.” พักชำระหนี้กว่า 700 ล้าน ช่วยบรรเทาผลกระทบ “โควิด-ราคายางดิ่ง”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะที่ปรึกษาอาวุธรูม กยท. ร่วมประชุมวอร์รูม กยท. ที่มีผู้ว่า กยท. เป็นประธานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยที่ประชุมมีมติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวนยาง (ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย) รอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพราะหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีกจากราคายางที่ตกต่ำ และโรคระบาดที่เกิดขึ้น

นายสุทศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท. กล่าวว่า กยท. จะติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากดีขึ้นก็ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งว่าจะขยายเวลาการพักชำระหนี้ออกไปอีกหรือไม่

นายสุทศน์กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับการพักชำระหนี้ ประกอบด้วย ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือ เน้นเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ 620 ราย วงเงิน 62,361,894 บาท และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆ จำนวน 822 สถาบัน วงเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบการยางจำนวน 26 ราย จำนวนเงิน 27,358,500 บาท รวมถึงตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้กู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยาง ตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย วงเงิน 211,024,853 บาท รวมวงเงินทั้งหมดกว่า 700 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: พวาส่งออกยางเส้นล้านป่วน เกณฑ์คุมกลืนกระทบทั้งยวง



Home Business ▾ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน - ตลาดทุน เศรษฐกิจมหภาค ▾ Columnist Politics

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / พวาส่งออกยางเส้นล้านป่วน เกณฑ์คุมกลืนกระทบทั้งยวง



พวาส่งออกยางเส้นล้านป่วน เกณฑ์คุมกลืนกระทบทั้งยวง

27 Mar 2020 08:50 น.

อ่าน 17 ครั้ง



สมาคมยางพาราไทยพวาอุตสาหกรรมส่งออก 1.2 แสนล้าน ป่วนเช่นมาตรฐานคุมกลืน
โรงงานใหม่บังคับใช้เม.ย.นี้ ร่อนหนังสือถึงบีก กยท.เร่งหารือก่อนมีปัญหาในวงกว้าง



ต้นปี 2561 กลุ่มชาวบ้านตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียงได้ไปยื่นหนังสือที่ศาลากลางถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จากได้รับความเดือดร้อนโรงงานแปรรูปยางพาราแห่งหนึ่งส่งกลิ่นเหม็นมานานกว่า 7 ปีแล้ว แม้จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จนในที่สุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กฎหมายจะบังคับใช้เดือนเมษายนนี้ นายวราเทพ วงศาสุทธีกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ตามประกาศกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ “โรงงานผลิตยาง” หมายความว่า โรงงานลำดับที่ 52 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางธรรมชาติ ได้กำหนดค่ามาตรฐานค่าความเข้มข้นที่บริเวณริมรั้วหรือขอบเขตแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่เกิน 30 หน่วย และค่าความเข้มข้นที่ปล่อยระบายอากาศเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่เกิน 2,500 หน่วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ผวาส่งออกยางแผ่นล้นป่วน เกณฑ์คุมกลืนกระทบทั้งยวง

การส่งออก ยางพารา รวมทุกชนิดย้อนหลัง 2 ปี

ปริมาณ (ล้านตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)



รวม INFO GRAPHIC

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ(BU)



🏠 **คอลัมน์ -** ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

หน้าแรก / ในประเทศ

กยท.เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ(BU)

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Tweet ติดตามเนื้อหา

👍 ถูกใจ 4.5 แสน



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร การค้าตลาด อุตสาหกรรมและการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ – 30 มีนาคม 2563

นายชจรักษ์ นวลพรมสกุลรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) เข้ามาบริหารงานในหน่วยธุรกิจของ กยท. ให้ก้าวหน้าตามภารกิจคือต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองขององค์กรและเพื่อขับเคลื่อนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้าอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาดมีศักยภาพในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่ภาคปฏิบัติได้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ที่สำคัญหากผู้สมัครมีความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ด้านบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร และทำงานให้กยท. ได้เต็มเวลา ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.thหรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ทางE-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ – 30 มีนาคม 2563